



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะแพทยศาสตร์ โทร. ๕๒๔๓

ที่ ศธ ๖๓๙๓(๘)/ ๑/๕๓๔

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ปิดประกาศเชิญชวน

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการจ้างติดตั้งเช่นกันประตูทางเข้า - ออก (จำนวน ๘ ชุด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

ในการนี้ เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงขอส่งสำเนาเอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีอาชีพรับจ้างและผู้สนใจทราบ ดังแนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อปิดประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอดังกล่าวข้างต้น จักเป็นพระคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิมิตร อธิพันธ์กุล)
รองคณบดี ปฏิบัติการแทน
คณบดีคณะแพทยศาสตร์



ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกจ้างติดตั้งแขนกันประตูทางเข้า - ออก (จำนวน ๘ ชุด)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดจ้างติดตั้งแขนกันประตูทางเข้า - ออก (จำนวน ๘ ชุด) กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ราคากลาง ๑,๙๙๓,๐๐๐.๒๘ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันบาทยี่สิบแปดสตางค์)

ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้.-

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เชิญชวนจัดจ้าง, มีความสามารถตามกฎหมาย, ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่เชิญชวนจัดจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๐๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วันประกาศเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการคัดเลือกจ้างครั้งนี้
๕. ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาออกแบบหรือควบคุมงานจ้าง
๖. เป็นผู้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔


กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมงานพัสดุ สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หากผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่มาดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงถือว่าสละสิทธิ์และประโยชน์ในการดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจง และถือว่ายินดีปฏิบัติตามคำชี้แจงทุกประการ และถือว่าเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาผลการจัดจ้าง และมีผลผูกพันเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาในอนาคต

กำหนดยื่นข้อเสนอ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ สำนักงานคณะกรรมการแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และ ไม่รับยื่นข้อเสนอทางไปรษณีย์

กำหนดเปิดซองข้อเสนอ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมงานพัสดุ สำนักงานคณะกรรมการแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเชิญชวนจัดจ้าง ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
ได้ที่หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดจากนายเกษม ทาอ้าย
นักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๓๙๔ ๕๒๘๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิมิตร อธิพันธ์กุล)
รองคณบดี ปฏิบัติการแทน
คณบดีคณะแพทยศาสตร์